
 |  Sep 25, 2024 Skátaskólinn - fyrsti fundur starfsárs
Attendees: Björk Norðdahl,  Elín Esther Magnúsdóttir, Harpa Hrönn Grétarsdóttir,  Kristín Hrönn 
Þráinsdóttir, Sebastian Berg Fjeldsted 
 
Dagskrá 

● 1.  Vefsíða skátaskólans           
●      -  Skoðum það sem komið er            
●       -  Skráum það sem við myndum vilja breyta/bæta 
● https://skatarnir.is/skataskolinn/ 
● Skoða Námsmat - á það við eða eitthvað annað orð. 
● Er hægt að hafa slóð beint í dagatal 
● Hvenær næstu námskeið eru? 
● Flettingar, erfitt að komast í upphafssíðuna 
● Leiðbeinendasveitin, vantar upplýsingar um hana undir Skátaskólann 
● Kannski eitthvað úr verkfærakistunni passi undir Skátaskólann? 
●  
● 2. Fræðslukvöld 
●          14. október fyrir stjórnir félaga 
● Björk sagði frá Þrennuþjálfun en sá hópur samanstendur af 5 konum og ætla þær að 

standa fyrir námskeiði í haust. Björk hvatti stjórn Skátaskólans til að mæta á 
fræðslukvöldið. 

●           fleiri? 
● 3. Námskeið í vetur  
● -     Fálkakraftur, haldin í félögum - virðist vera þröskuldur sem þarf að yfirstíga. Eitt 

námskeið haldið síðasta vetur sem tókst vel. Var auglýst í Skátapóstinum sem barst í 
dag. Verð rætt, Elín Esther fann verðið á heimasíðu skátanna 50.000 kr.               

● -     Skátastarf 101 fyrir foreldra 
● Harpa Hrönn var með stuttan fyrirlestur á Landsmótinu í sumar. Tókst vel og stefnt að 

því að bjóða félögum að fyrirlesturinn verði haldinn á foreldrafundum. Ræða fyrirkomulag 
við Katrínu. 

● -     Tenging við landsbyggðina 
○ Fálkakraftur norður í nóvember 
○ Útilífsnámskeið fyrir dróttskáta í vetur 

 
● -     Leiðbeinendasveitin 

○ Æskilegt væri að það væru 10-15 leiðbeinendur í sveitinni svo hægt sé að skipta 
verkum 
 

● -     Aldurstakmörk á námskeiðum 
● Allir sammála um að mikilvægt sé að hafa stíganda í skátastarfi og að ekki séu teknir 

yngri þátttakendur inn á námskeið en aldurslágmark segir til um.  
   

https://www.google.com/calendar/event?eid=XzYwcTMwYzFnNjBvMzBlMWk2MG80YWMxZzYwcmo4Z3BsODhyajJjMWg4NHMzNGg5ZzYwczMwYzFnNjBvMzBjMWc2OTEzZWNpMTcxMmo4ZzlvNjBwNDhnaGc2NG8zMGMxZzYwbzMwYzFnNjBvMzBjMWc2MG8zMmMxZzYwbzMwYzFnNmtxMzBjcTE4OTBqNGVhMjhncDNpZTFrNnAxM2doMWo2OTBrNGRoazZncjQ2Z2hnNnAxZyBiam9ya241NUBt
https://skatarnir.is/skataskolinn/


●  4.  Rafræn námskeið   (stefna BÍS)   
      Hvernig getum við aukið aðgengi að námskeiðum?  
      Eru einhver námskeið sem geta verið rafræn? 
            -  Skátastarf 101  -  eða eitthvað annað? 
    Hugmynd að gera námskeið um hvatakerfi og allt sem er í verkfærakistunni.  
Abler - hvernig geta foringjar nýtt hann í samskiptum við skáta og foringja.  
Starfsgrunnurinn - búta niður í viðráðanlegar einingar og útskýra í stuttum myndböndum. 
Fyrsta hjálp 
Ræðum áherslur og hugmyndir við starfsfólk skrifstofu og framkvæmdastjóra 
 

● 5.  Stuðningur við fullorðna sjálfboðaliða´(Adult support) 
          -  Hvernig getum við stutt meira við sjálfboðaliða  (stjórnir, bakland,....) 

● 6.  Starfið í vetur 
         -  Hversu oft viljum við funda?    5-6 vikna fresti  
 Miðvikudagur kl. 6 
         -   Verkaskipting? 
 

 
Action items 

 Hafa samband við skrifstofu vegna rafrænnar fræðslu - Björk 
 Senda beiðnalista á Halldóru A. vegna heimasíðu  -  Kristín Hrönn  
 Harpa Hrönn -  heldur áfram með skátastarf 101 og ræðir við fræðslustýru (Katrínu 
Kemp) 

 Sebastian stefnir á að standa fyrir fálkakrafti í nóvember  
 Sebastian stefnir á að vera með í dróttkrafti í nóvember 
 Björk og Kristín skoða fullorðna sjálfboðaliða 
 Elín ….. 
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